

Là 1 trong 30 cửa hàng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, cửa hàng xăng dầu số 3 nằm trên địa bàn phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) luôn có lượng lớn khách hàng đến giao dịch. Gần 30 năm hoạt động, cửa hàng xăng dầu số 3 chưa để xảy ra sự cố cháy, nổ. Ông Nguyễn Văn Ân, cửa hàng trưởng cho biết: Tất cả các trang thiết bị PCCC của cửa hàng đều được trang bị đầy đủ, có dự trữ. Để bảo đảm an toàn, cửa hàng luôn quán triệt, thực hiện tốt công tác PCCC, niêm yết quy định, quy chế về PCCC, thường xuyên kiểm tra, rà soát để nhanh chóng phát hiện những nguy cơ và có phương án xử lý kịp thời. Anh Bùi Văn Thành, nhân viên cửa hàng chia sẻ: Trong khi bán hàng, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng đến giao dịch tuân thủ quy định về PCCC như không hút thuốc, không gọi điện thoại. Đối với nghiệp vụ về PCCC tại cửa hàng, chúng tôi được tập huấn thường xuyên.

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình có 125 công nhân, người lao động làm việc tại 28 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Xác định việc kinh doanh mặt hàng xăng dầu, gas thuộc nhóm có nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao nên Công ty luôn đặt công tác an toàn phòng, chống cháy, nổ lên hàng đầu, cảnh giác cao độ với "giặc lửa". Hàng năm, Công ty thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy, các nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Công ty đã thành lập 31 đội

Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ

Với lĩnh vực kinh doanh mặt hàng có điều kiện và yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), để bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, công tác phòng, chống cháy, nổ luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là điều kiện sống còn của doanh nghiệp.

PCCC cơ sở. 100% đơn vị trong hệ thống quản lý của Công ty đã xây dựng phương án PCCC tại chỗ.

Theo ông Trịnh Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH

Một thành viên Xăng dầu Thái Bình: Để giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ bảo

đảm vệ sinh an toàn lao động. Hàng năm, Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế PCCC của các đơn vị cơ sở, tổ



Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) hướng dẫn cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình sử dụng thiết bị chữa cháy.

chức rút kinh nghiệm và ra các văn bản chỉ đạo kịp thời để người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, đặc biệt đối với việc kinh doanh mặt hàng đặc thù là xăng dầu, gas.

Cùng với triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, công tác tuyên truyền PCCC được cấp ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, trong đó phổ biến, quán triệt các văn bản PCCC tới từng cấp phòng, kho, tổ, đội sản xuất và cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty, treo băng rôn tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, PCCC tại trụ sở Công ty và các cửa hàng bán lẻ... Cùng với cử cán bộ tham gia chương trình tập huấn do Công an tỉnh tổ chức, Công ty còn tổ chức các đợt tập huấn nội bộ, thực hành, diễn tập các tình huống, phương án chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. Hàng năm, Công ty trích gần 200 triệu đồng để mua sắm, bổ sung, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công nghệ chữa cháy có định, dụng cụ chữa cháy ban đầu tại văn phòng Công ty và các cửa hàng bán lẻ. Đi liền với đó, công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động bảo đảm an toàn PCCC luôn được Công ty quan tâm thường xuyên, nhất là kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ xử trí các tình huống PCCC có thể xảy ra.

Do làm tốt công tác an toàn PCCC nên 5 năm trở lại đây Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình không để xảy ra sự cố cháy, nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình xăng dầu và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

TẮT ĐẠT

NÔNG DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Liên kết làm giàu

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các mô hình tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình tổ hợp tác được thành lập và duy trì hoạt động đến nay đã phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.



Gia đình ông Trương Văn Đăng, phường Hoàng Diệu hiện có hơn 350 gốc đào rừng, đào cỏ.

Gia đình anh Bùi Văn Khang, thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ hiện có 2ha trang trại chăn nuôi tổng hợp. Anh Khang đầu tư xây dựng 3 chuồng nuôi gà ri lai với tổng diện tích hơn 3.000m² từ năm 2015, diện tích còn lại là ao nuôi cá truyền thống và trồng cây được liệu như đinh lăng, gấc. Từ khi tham gia tổ hợp tác chăn nuôi xã Đông Mỹ, anh Khang được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật chăn nuôi. Anh cho biết: Từ những buổi tập huấn kỹ thuật, tôi có thêm kinh nghiệm chăn nuôi gà ri lai và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mỗi năm gia đình tôi xuất bán hơn 40 tấn thịt gà ri lai, công thêm việc bán đinh lăng, gấc, cá truyền thống về gần 1 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Đình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Mỹ: Tổ hợp tác chăn nuôi xã Đông Mỹ được thành lập từ năm 2017, đến nay thu hút hơn 50 hội viên tham gia. Ngay khi tổ hợp tác được thành lập đã bầu ban quản lý, ban hành



Gia đình anh Bùi Văn Khang, thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ hiện có hơn 3.000m² chuồng nuôi gà ri lai.

quy chế hoạt động. Ban quản lý phối hợp với cán bộ thú y địa phương giám sát quy trình chăm sóc, phòng tránh dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, lập sổ theo dõi, quản lý nguồn kinh phí được hỗ trợ, con giống theo quy chế hoạt động của tổ hợp tác. Định kỳ hàng quý, Hội Nông dân xã tổ chức họp để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi, cách phòng tránh dịch bệnh và tìm đầu ra cho sản

phẩm của hội viên. Bên cạnh đó, tổ chức hội đã tin cậy với các ngân hàng giúp 192 hộ hội viên vay hơn 6,7 tỷ đồng đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lượt hội viên.

Ông Đặng Văn Quý, tổ trưởng tổ hợp tác trồng và tiêu thụ cây quýt cảnh xã Đông Thọ cho biết: Tổ hợp tác trồng và

tiêu thụ cây quýt cảnh xã được thành lập từ năm 2013, hiện có 50 thành viên. Chúng tôi được các cấp hội nông dân hỗ trợ 1 máy làm đất, 30 máy bơm nước, 30 bình phun thuốc bảo vệ thực vật trị giá hơn 100 triệu đồng nên các thành viên rất phấn khởi, đồng viên nhau thi đua sản xuất, nâng cao thu nhập. Các thành viên giúp đỡ nhau về vốn, kiến thức, tìm đầu ra cho sản phẩm nên đời sống ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân của gia đình thành viên đạt từ 250 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm, có trên 90% gia đình thành viên thuộc diện hộ khá, giàu.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, là đầu mối giao lưu giữa các huyện trong tỉnh. Với thế mạnh đó, Hội Nông dân thành phố vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế, tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân, nâng cao thu nhập. Hội hiện đang quản lý 6 tổ hợp tác sản xuất hiệu quả như tổ hợp tác chăn nuôi xã Vũ Đông, xã Đông Mỹ, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây đào cảnh Sa Cát, tổ hợp tác trồng và tiêu thụ cây quýt cảnh xã Đông Thọ... với hơn 300 hội viên tham gia. Việc tham gia tổ hợp tác sẽ giúp nông dân hỗ trợ nhau trong sản xuất, thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Để giúp hội viên có vốn, Hội Nông dân thành phố đã đứng ra tin cậy với các ngân hàng hơn 78 tỷ đồng cho hơn 2.000 hội viên vay phát triển sản xuất. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội và Tỉnh hội đầu tư thực hiện 4 dự án với số vốn là 1,9 tỷ đồng cho 46 hộ vay hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố đã ký kết với các doanh nghiệp cung ứng hơn 42 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; mở 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 928 lượt hội viên, 18 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 1.000 cán bộ, hội viên, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào của địa phương, tạo động lực giúp hội viên hàng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.

TIẾN ĐẠT

TỰ TÂN Lại "khát" nước sạch

Tình trạng mất nước diễn ra liên tục, có khi 5 - 7 ngày mới có nước 1 lần, có khi 1 tháng chỉ có nước vài ba lượt. Ngay cả lúc có nước thì áp lực nước yếu, chúng tôi phải sử dụng máy bơm động lực để hỗ trợ hút nước ở đường ống nước sạch về bể chứa của gia đình nhưng lượng nước cũng rất hạn chế, không đủ sử dụng. Mất nước và thiếu nước kéo dài khiến chúng tôi rất khổ. Tất cả sinh hoạt từ rửa rau, giặt giũ, tắm rửa, sử dụng nhà vệ sinh buộc phải đi sử dụng nước sông, nước ao, hoặc nước giếng. Gia đình tôi có 6 thành viên, trong đó có 3 trẻ nhỏ. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các cháu khi phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm như hiện nay" - bà Lưu Thị Đàn, thôn Kiều Mộc chia sẻ.

Ông Phạm Văn Du, thôn Kiều Mộc cho biết: Do thiếu nước sạch nên hầu hết các hộ phải mua nước sạch ở nơi khác vận chuyển đến với giá trạng mất nước kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân. Nhân dân bức xúc, liên tục phản ánh tình trạng thiếu nghiêm trọng nước sạch sinh hoạt với cấp ủy, chính quyền xã, huyện, doanh nghiệp nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Vào mùa hè, nhu cầu tối thiểu của mỗi hộ dân nông thôn là 8 - 10 khối nước sạch/tháng, tuy nhiên ở đây chỉ có từ 2 - 3 khối nước sạch/hộ/tháng.

Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân cho biết: Nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nước sạch ở đây là

công suất của nhà máy nước sạch tại xã hiện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao của các hộ dân; hệ thống đường ống cấp nước nhỏ, xuống cấp, trong khi đó địa bàn thôn Kiều Mộc và các cụm dân cư liên kế của các xã khác nằm xa nhà máy cấp nước. Tháng 7/2019, sau nhiều lượt phản ánh, kiến nghị của người dân, UBND huyện Vũ Thư đã có buổi làm việc với doanh nghiệp cấp nước và cấp ủy, chính quyền xã, các thôn ở Tự Tân để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, sản xuất. UBND huyện đã quán triệt Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cấp nước đầu tư nâng cấp hệ thống đường ống, khắc phục tình trạng mất nước, bảo đảm đủ nước sạch sinh hoạt cho người dân. Sau buổi làm việc này, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đã đầu tư thay thế, nâng cấp khoảng 300m đường ống nước sạch tại địa bàn thôn Kiều Mộc, việc cấp nước sạch được cải thiện, tuy nhiên tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vẫn tái diễn vào mùa hè hàng năm. Xã nhận được rất nhiều bức xúc, phản ánh của bà con về việc thiếu nước sạch sinh hoạt và đã có phản hồi lại doanh nghiệp, rất mong doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

QUỲNH LƯU



Thiếu nước sạch, người dân thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân buộc phải sử dụng nước ao cho sinh hoạt hàng ngày.